



คำอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา ส 13111

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จัดบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธ การทำความดีเพื่อตนเองครอบครัว และชุมชน การเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยในชุมชน

รู้จักการรายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว การผลิตและบริโภคอย่างคุ้มค่าและมีคุณธรรม เข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของภาษี การเรียนรู้เกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ตามแบบจันทรคติและสุริยคติ ความสัมพันธ์ของ อดีต ปัจจุบัน อนาคต และเหตุการณ์ในชุมชน บุคคลสำคัญในท้องถิ่นและสถาบันพระมหากษัตริย์ อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป

การเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของชุมชนโดยใช้แผนที่ แผนที่ในการศึกษา การปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม การใช้และมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากร ระบุลักษณะสำคัญของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค โดยใช้การศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม และนำเสนอข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ การอภิปราย การรายงาน การฟัง วิทยากรและศึกษานอกสถานที่

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงตลอดจนนำความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข





คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ ส 13121

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จัดบูรณาการความรู้ในเรื่องที่มาศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน เช่น พุทธศักราช คริสต์ศักราช อย่างสังเขป วิธีการเทียบพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราช หรือ คริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราช ตัวอย่างการเปรียบเทียบศักราชในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนชุมชน โดยใช้หลักฐานแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชน

ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาการของชุมชนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย บอกเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รู้จักการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน





คำอธิบายรายวิชา **หน้าที่พลเมือง ส 13233**

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปฏิบัติตนเป็นผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนและการปฏิบัติตามกาลเทศะ แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุคคลในชุมชน เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความซื่อสัตย์และความเสียสละ หลักการทรงงาน ในเรื่องการมีส่วนร่วมและความเพียร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้และการดูแลรักษาสินของ เครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวม ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน ในเรื่องการใช้สิทธิและหน้าที่และการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในเรื่องเชื้อชาติ ภาษา เพศ สุขภาพ ความพิการ ความสามารถ ถิ่นกำเนิด สถานะของบุคคล ฯลฯ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึงพาซึ่งกันและกัน ด้วยการไม่รังแก ไม่ทำร้าย ไม่ล้อเลียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน ยกตัวอย่างความซัดแย้งในชุมชน ในกรณีการใช้สาธารณสมบัติและการรักษาสินแวดล้อม และเสนอวิธีการปัญหาโดยสันติวิธี ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

โดยใช้กระบวนการคิดกระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิบัติกระบวนการเผชิญสถานการณ์และกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทยภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ สามารถจัดการความซัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง

